

Bolshevism ทฤษฎีมาร์กซิสต์ที่พัฒนาโดยพวกบอลเชวิค โดยเริ่มจากเลนิน ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกว่า Leninism คำว่า Bolshevism เลนินนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1909 โดยเน้นบางส่วนของทฤษฎีและการปฏิบัติของมาร์กซิสต์ อาทิเช่น การต่อสู้ทางชนชั้น, ความจำเป็นที่จะต้องมีพรรคเล็ก ๆ ที่มีการจัดตั้งองค์กรอย่างรัดกุมและมีลักษณะแบ่งความรับผิดชอบลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ, มีวินัยสูง และนำโดยนักปฏิวัติอาชีพ, ความจำเป็นที่จะต้องมีองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์ ในการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพที่รุนแรง และการจัดตั้งเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพ นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานการรวมศูนย์ประชาธิปไตย (democratic centralism).

bottleneck อุปสรรคที่เป็นตัวขัดขวางกระบวนการผลิตที่สำคัญ ซึ่งอาจจะเกิดจากการส่งวัตถุดิบหรือเครื่องมือที่จำเป็นไปให้โรงงานเข้าไป, การขาดแคลนช่างฝีมือ, การขาดความรู้ทางเทคนิค และเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่น ๆ.

bourgeois หมายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นสมาชิกชนชั้น bourgeoisie (กรรมสิทธิ์ หรือชนชั้นเจ้าสมบัติ) และยังหมายถึงการสนับสนุนระบบทุนนิยม และการต่อต้านสังคมนิยมด้วย.

bourgeois democracy - ประชาธิปไตยแบบกรรมสิทธิ์ ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ภายใต้ระบบทุนนิยม ซึ่งดำเนินไปเพื่อผลประโยชน์ของพวกนายทุน และเป็นผลเสียต่อกองงาน แนวคิดนี้เลนินได้อภิปรายไว้อย่างละเอียดใน *The State*

and the Revolution และ *The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky*, 1918 ลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยกรรมสิทธิ์คือ สถาบันรัฐสภา, ระบบการมีพรรคการเมืองหลายพรรค, การเลือกตั้งทั่วไป และเสรีภาพของหนังสือพิมพ์กับการตั้งสมาคม เลนินวิจารณ์ว่า แม้ว่าประชาธิปไตยแบบนายทุนจะเป็นการพัฒนาที่ค้ำชันทว่าระบอบฟิวคัล และการปกครองของพวกเจ้านาย แต่ก็ยังเป็นประชาธิปไตยที่ให้ประโยชน์กับพวกนายทุนมากที่สุด คนงานมีประชาธิปไตยทางการเมืองน้อยมากและไม่มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเลย.

bourgeois-democratic revolution - การปฏิวัติประชาธิปไตยของชนชั้นกรรมสิทธิ์ หมายถึงการปฏิวัติของพวกนายทุนให้หลุดพ้นจากการกดขี่ของพวกขุนนางฟิวคัล หรือจักรวรรดินิยม เพื่อที่ตนจะได้มีสิทธิทางการเมืองมากขึ้น หรือเพื่อเอกราชของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789-99 การปฏิวัติปี ค.ศ. 1846-49 ในยุโรปตะวันตก และการปฏิวัติปี ค.ศ. 1905-07 และการปฏิวัติเดือนตุลาคมพฤษภาคมปี ค.ศ. 1917 ในรัสเซีย การปฏิวัติประชาธิปไตยกรรมสิทธิ์นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1848 มา ประชาชนเข้าร่วมด้วยมากขึ้น เมื่อเทียบกับการปฏิวัติครั้งก่อนหน้า พวกมาร์กซิสต์ถือว่า ในการปฏิวัติแบบนี้ พวกกรรมสิทธิ์เพียงแต่พยายามใช้ชนชั้นคนงานเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับขุนนางหรือจักรวรรดินิยม

เพื่อจุดมุ่งหมายที่จำกัด เพื่อประโยชน์ของพวกเขา
กรรมพีเท่านั้น.

bourgeoisie — กรรมพี หรือชนชั้นเจ้าสมบัติ
ชนชั้นปกครองที่มั่งคั่งในระบบทุนนิยม ศัพท์
ดั้งเดิมมาจากฝรั่งเศสในสมัยกลาง หมายถึง ชาว
เมืองที่เป็นอิสระ และสร้าง ความมั่งคั่งจากทุน
(ไม่ใช่จากที่ดิน เหมือนขุนนางฟิวดัล) มาร์กซ์
และเอนเกลส์ได้นำมาใช้ โดยให้ความหมายที่มี
ลักษณะทางอุดมการณ์ และทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง
(ใน *Communist Manifesto*, 1948) **bourgeoisie**
คือผู้ที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต, จ้าง
แรงงานรับจ้าง, คุชชัมบุตค่าส่วนเกิน ซึ่งนั่นก็คือ
การขูดรีด (exploit) ชนชั้นกรรมมาชีพ กรรมพี
จึงรวมทั้งเจ้าของทุนอุตสาหกรรม ทุนการค้า ทุน
การคลัง และเจ้าที่ดิน ในความหมายที่กว้าง
กรรมพียังรวมถึงชนชั้นกลาง (middle class)
ทั้งหลายรวมทั้งนักวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้
เป็นเจ้าของทุนแต่ก็ผูกพันผลประโยชน์ของตนเอง
เข้ากับผลประโยชน์ของนายทุน แต่พวกมาร์กซิสต์
ก็เห็นว่า บางส่วนชนชั้นกรรมพี (โดยเฉพาะ
ปัญญาชน, นักการเมืองเสรีนิยม, นักสังคม-
สงเคราะห์ และนักปฏิรูป) ก็อาจเป็นฝ่ายเห็นใจ
ชนชั้นกรรมมาชีพได้.

bourgeois nationalism — ลัทธิชาตินิยมแบบ
กรรมพี ลักษณะทางการเมืองของระบบทุนนิยม
ที่มุ่งส่งเสริมลัทธิรักชาติแบบผิด ๆ กลายเป็นการ
หลงชาติ (chauvinistic) และหลงตัวเอง (egoistic)
ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ของชนชั้น
กรรมพี และเป็นผลเสียต่อชนชั้นคนงานและ

ประเทศที่อ่อนแอ การส่งเสริมลัทธิชาตินิยมแบบ
กรรมพีเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของประ-
ชาชนออกจากปัญหาสังคมที่กำลังกคคกันอยู่ ทำให้
การต่อสู้ทางชนชั้นอ่อนแอ นำไปสู่ลัทธิจักร-
วรรคตินิยมและสงครามระหว่างชาติ.

bourgeois revolution — การปฏิวัติกรรมพี
มีความหมาย 2 นัย คืออย่างแรก ความหมายเดียว
กับ bourgeois democratic revolution การ
ปฏิวัติประชาธิปไตยชนชั้นกรรมพี ความหมาย
นัยที่สองคือการที่นายทุนพยายามปฏิวัติวิธีการและ
การจัดองค์กรการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อแสวงหา
กำไรสูงสุด อย่างที่มาร์กซ์ และเอนเกลส์ได้ชี้ (ใน
Communist Manifesto, 1948) ว่า “พวก
กรรมพีไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่ปฏิวัติเครื่องมือ
ในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นพวกเขาก็จะ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมทั้ง
หมด” การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและขนาน
ใหญ่นี้เป็นลักษณะของทุนนิยมโดยเฉพาะ ซึ่งถ้า
เทียบกับสังคมก่อนทุนนิยมแล้วจะเห็นได้ว่าก่อน
หน้านั้น วิธีการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิต
เปลี่ยนแปลงช้ามาก.

boycott — การคว่ำบาตร มาตรการทางก้าน
แรงงานสัมพันธ์ หรือการเมือง ในการสั่งห้าม
การติดต่อทางเศรษฐกิจกับบุคคล, บริษัท,
สถาบัน, หรือประเทศที่มุ่งสั่งห้ามไม่เห็นด้วย ถ้ามี
มีก้านเคมารากไฮร์แลนด์ เมื่อชาวนาและพ่อค้า
ไร่ยิวทรวีร์คือก้าน นายร้อยเอก Ch. Boycott
ตัวแทนของเจ้าที่ดินไอริชในปี ค.ศ. 1880 ปัจจุบัน

การคว่ำบาตรอาจจะหมายถึงการที่สหภาพแรงงาน ใช้เป็นอาวุธในการต่อต้านนายจ้างที่ไม่ทำความ สันติญา หรือละเมิดสิทธิของแรงงาน การคว่ำบาตร ยังหมายถึงการประท้วงทางการเมืองก่อนโยบาย ของประเทศ หรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งด้วย เช่น การที่สหรัฐ ฯ ในช่วงสงครามเย็น ห้ามพ่อค้า อเมริกันส่งสินค้าจากประเทศสังคมนิยม.

brain washing - การล้างสมอง วิธีการควบคุม ความคิด โดยทางการที่มีอำนาจ ด้วยการ ใช้วิธีการที่ละเอียดอ่อนในการที่จะสร้างให้คนมี ทศนคติและปฏิกิริยาตอบสนองตามที่ผู้มีสิทธิ อำนาจต้องการ เทคนิคนี้อาจรวมทั้งการพูดคุย, การอภิปรายกลุ่ม, ภาพยนตร์, การข่มขู่, การ บังคับ, การใช้เงื่อนไขทางจิตวิทยา โดยอาศัย การควบคุมอาหาร, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหงา และภาวะที่เลวร้ายอื่น ๆ คำนี้สหรัฐ ฯ ได้นำมาใช้ อย่างแพร่หลายในต้นทศวรรษ 1960 เพื่อโจมตีว่า เกาหลีเหนือใช้วิธีการล้างสมองเชลยศึกทหาร- อเมริกันให้รับสารภาพอาชญากรรม และการก่อ ทหารุณกรรมต่าง ๆ รวมทั้งวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล สหรัฐ ฯ แต่พวกมาร์กซิสต์ก็โจมตีว่ารัฐบาลนาย- ทุนใช้สื่อมวลชน, การศึกษา, ศาสนา ล้างสมอง ให้ประชาชนมีโลกทัศน์แบบทุนนิยม เช่นกัน.

breakdown-of-Capitalism thesis - ทฤษฎี การพังทลายของระบบทุนนิยม ซึ่งมาร์กซ์ได้เสนอ ไว้ในการวิเคราะห์ก่อนของทุนนิยม และทิศ- ททางของประวัติศาสตร์ของสังคมมนุษย์ที่จะก้าวไป สู่สังคมนิยม และสังคมนิยมวิเศษ ทฤษฎีนี้เสนอ ว่ามีแนวโน้มที่แน่นอนว่า ระบบทุนนิยมจะก่อให้เกิด

เกิดสิ่งเหล่านี้คือ 1. การสลายตัวของรัฐกิจขนาด เล็ก และช่างฝีมือ 2. การเพิ่มขึ้นของขนาดของ การการผลิต 3. การผนวก และรวมอำนาจ เข้าสู่ศูนย์กลาง (Concentration and Centralization) ของทุน และการผลิต 4. การเพิ่ม ขึ้นของกองทัพสำรองของแรงงาน 5. วิกฤติกล ทางเศรษฐกิจจะมีความหนักหน่วงรุนแรงเพิ่มขึ้น 6. กรรมวิธีจะยากลำบากมากขึ้น 7. อัตรากำไร โดยส่วนรวมจะลดลง 8. ความเป็นปฏิปักษ์ทาง ชนชั้น และความขัดแย้งทางสังคมอื่น ๆ จะเพิ่ม ขึ้นโดยทั่วไป ประเด็นที่มาร์กซ์เสนอมานี้ พวก มาร์กซิสต์รุ่นต่อ ๆ มาได้อภิปรายถกเถียงกันอย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 พวกมาร์กซิสต์ที่เป็นพวกแก้ไข และหัวไม่รุนแรง เช่น Bernstein และ Kautsky สรุปว่าทุนนิยม ไม่จำเป็นที่จะคงพังทลายลงอย่างชัดเจน แต่ ทุนนิยมสามารถพัฒนาต่อไปได้พร้อมกับภารกิจ อุตสาหกรรม และขบวนการแรงงานมีอำนาจ เพิ่มขึ้น, มีการปฏิรูป และมีกรแทรกแซงโดย รัฐเพิ่มขึ้น ประสบการณ์ในรอบหนึ่งศตวรรษที่ ผ่านมา ได้ยืนยันว่าความเห็น 4 ข้อแรกของ มาร์กซ์ได้ปรากฏเป็นจริง ส่วน 4 ข้อหลัง (5-8) ไม่ได้เป็นไปคตามนั้น.

Bretton Woods สถานที่ประชุมขั้นสุดท้าย ระหว่างตัวแทนจากสหรัฐ ฯ อังกฤษ และแคนาดา ในปี 1944 เพื่อจัดตั้ง กองเงินทุนระหว่างประเทศ [International Monetary Fund (IMF)] และธนาคารเพื่อการบูรณะและการพัฒนาระหว่าง ประเทศ [International Bank for Recon-

struction and Development] หรือที่รู้จักกันในนามธนาคารโลก ซึ่งทั้งสององค์การนี้ต่อมาได้มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมของโลกอย่างมาก.

Brezhnev Doctrine - หลักการเบรชเนฟ เป็นศัพท์ที่พวกนักวิจารณ์ตะวันตกใช้กัน เพื่ออธิบายเหตุผลที่โซเวียต รุดเซียใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซง เชกโกสโลวาเกีย เพื่อโค่นล้มรัฐบาลของนาย Joseph Dubeck ในปี ค.ศ. 1968 โดยได้อ้างถึงคำปราศรัย ของนายเบรชเนฟ ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต ในที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 5 ของพรรคแรงงานโปแลนด์ ในปลายปี ค.ศ. 1968 ที่กล่าวเป็นทำนองว่า เมื่อกำลังทั้งภายในและภายนอกที่เป็นศัตรูต่อสังคมนิยมพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมประเทศใดประเทศหนึ่งไปในทางฟื้นฟูทุนนิยม นี้ไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาเฉพาะของประเทศนั้นเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประเทศสังคมนิยมทั้งหมด อย่างไรก็ตามเบรชเนฟ และทางการโซเวียต ปฏิเสธเป็นทางการว่าไม่ได้ถือหลักการเช่นนั้น.

brinkmanship จุดยืนในนโยบายต่างประเทศที่มีลักษณะไม่ประนีประนอม หรือแม้แค่วัย แต่ไม่ถึงขั้นที่จะใช้กำลังทหารปฏิบัติการจริง ๆ คำนี้เริ่มกำเนิดในสหรัฐอเมริกาในปลายทศวรรษ 1950 โดยถือเป็นเอาวูรอย่างหนึ่งของสงครามเย็น เพื่อบ่อนทำลายขั้วของคอมมิวนิสต์ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด คือ การที่ประธานาธิบดีเคนเนดีประกาศปิดล้อมคิวบา และขู่ว่าจะใช้กำลังทหารต่อต้านการที่โซเวียตเข้ามาตั้งฐานทัพจรวดในคิวบา ในปี ค.ศ. 1962.

Buddhism and Marxism - ศาสนาพุทธ และทฤษฎีมาร์กซิสต์ ศาสนาพุทธและทฤษฎีมาร์กซิสต์มองปัญหาการเมืองเศรษฐกิจสังคมคล้าย ๆ กันหลายประเด็น กล่าวคือ ประชาชนทั้งสองเป็นอาเทวนิยม (ไม่เชื่อในพระเจ้า) ยอมรับคุณค่าการใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่โลภไม่เอาตัวเอเปรียบกัน แบบชุมชนบุพกาล หรือคอมมิวนิสต์แบบโบราณ นิยมคติปฏิบัตินิยม (pragmatism) มากกว่าจิตนิยม (idealism), เป็นกระบวนการของคนจน และให้ความสำคัญต่อสวัสดิการของมวลชน และคัดค้านสงคราม โดยทั่วไป (แม้ว่าจะไม่คัดค้านสงครามเพื่อความชอบธรรม) ทั้งพระในพุทธศาสนา และคอมมิวนิสต์ ต่างก็มีข้อห้ามไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติเหมือนกัน แค่มาร์กซิสต์ทางการวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า ศาสนาพุทธและทฤษฎีมาร์กซิสต์เข้ากันไม่ได้หลายประเด็น เช่น 1. ศาสนาพุทธให้ยอมรับความเป็นจริงอย่างสงบ แม้ว่าจะมีความไม่เป็นทางสังคม 2. ศาสนาพุทธมีส่วนขยายและสร้างเสริมระบบศักดินา 3. ศาสนาพุทธถูกพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ ใช้เป็นเครื่องมือทางความคิดจิตใจในการครอบงำมวลชน 4. ศาสนาพุทธสอนการนอบน้อมต่อมรดก และความเมตตาต่อชนชั้นที่กดขี่ขูดรีด 5. ศาสนาพุทธยอมรับลัทธิจักรวรรดินิยม และอาณาเขตของมหาอำนาจยุโรปอยู่เยียบ ๆ.

Bukharin, Nikolai Ivanovich (1888-1938) นักทฤษฎีที่โด่งดังของพรรคบอลเชวิค และผู้นำทางการเมืองคนสำคัญในช่วงการสถาปนารัฐสังคมนิยมโซเวียตรุสเซีย เขาได้ทำให้ทฤษฎี

มาร์กซิสต์ทันสมัยขึ้นด้วยการเขียนงานทฤษฎีทั้งทางค่าน ปริชาญา เศรษฐกิจการเมือง สังคมวิทยา และการเมืองระหว่างประเทศ งานชิ้นสำคัญของเขา มี อาทิเช่น *Imperialism and the world Economy* (1915), *Economy of the Transitional Period* (1920), *Programme of the World Revolution* (1920), *ABC of Communism* (1921), *Historical Materialism* (1925) เขาเข้าร่วมพรรคบอลเชวิคตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 เป็นนักเขียนและนักจัดตั้งของพรรคสังคมนิยมรัสเซียที่ทำงานอยู่ในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกาอย่างขยันขันแข็ง มีบทบาทอย่างสำคัญในการปฏิวัติบอลเชวิค, การสถาปนาอำนาจรัฐ และการจัดการเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 1917-29 ในช่วงปี ค.ศ. 1928 เขาคัดค้านสตาลินในเรื่องนโยบายกวาดล้างชาวนารวย (Kulaks) ของสตาลินและการที่สตาลินไม่เอาใจใส่ต่อปัญหาการเกษตรอย่างเพียงพอ เขาถูกจับในปี ค.ศ. 1937 ถูกไต่สวนในปี ค.ศ. 1938 ว่าเป็นพวกเอียงขวา และปฏิบัติภัยปฏิบัติ และถูกตัดสินประหารชีวิตในปีเดียวกัน หลังจากนั้นแม้ทางการโซเวียตจะถอนข้อกล่าวหา Bukharin แต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นชื่อของเขา (rehabilitated) อย่างเป็นทางการ ทฤษฎีของเขา (Bukharinism) ยังเป็นที่นิยมในหมู่มาร์กซิสต์ที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีสตาลินนิสม์ (Stalinism).

Bukharinism แนวคิดทฤษฎีที่เผยแพร่โดย Bukharin ในทศวรรษ 1920 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของการเกษตร และ

การให้แรงจูงใจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบสังคมนิยม คัดค้านนโยบายคอมมิวนิสต์ที่มีลักษณะสุดโต่ง และเสี่ยงภัย และคัดค้านการใช้เล่ห์เพทุบายทางการเมืองและการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ ในทางตรงกันข้ามแนวคิดทฤษฎีของเขาเห็นการเดินสายกลาง, การให้แรงจูงใจ, การแข่งขัน การกระจายอำนาจ และการประสานกลมกลืนระหว่างชนชั้น ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตร โดยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญก่อนที่จะก้าวไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก โดย Bukharin ได้เห็นว่า รัฐควรวิจัยข้อผลิตผลการเกษตรในราคาสูงพอสมควร และพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เพื่อบ่อนดินค่าที่จำเป็นให้กับภาคเกษตรในราคาต่ำ เมื่อการเกษตรเจริญรุ่งเรือง ก็จะสามารถบ่อนวัตถุดิบทางการเกษตรได้มาก และยกระดับการสะสมทุนให้เพียงพอที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหนักได้คือไป ทฤษฎีของ Bukharin ได้ถูกนำไปใช้บางส่วนในช่วงนโยบายเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Policy) แก่ถูกสตาลินยกเลิกในช่วงแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับแรก (1928-1932) อย่างไรก็ตามนโยบายเศรษฐกิจของจีนในบางช่วงก็ได้ดำเนินไปในทำนองเดียวกับทฤษฎีของ Bukharin.

bureaucracy - ระบบข้าราชการ, ระบบขุนนาง ชนชั้นที่มีอำนาจลดหลั่นกันมาเป็นชั้น ๆ (hierarchical) และพัฒนาใหญ่โตมากเกินไป ผู้ทำหน้าที่ดำเนินนโยบาย และรับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรขนาดใหญ่อื่น ๆ ลักษณะเด่น คือ มีลักษณะเป็นทางการ (formal-

istic) และกระบวนการทำงานยึดขาด เอาใจใส่ กับกฎเกณฑ์ตามสายลึกลงอีกขมกว่าที่จะ เข้าใจเนื้อแท้ มีลักษณะไม่แยแสต่อประชาชน และผลประโยชน์ของส่วนรวม มาร์กซ์และเลนิน ถือว่า bureaucracy เป็นผลผลิตของสังคมกระ- ฎุมพีที่พัฒนา และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชนชั้น ผู้ปกครอง ซึ่งเมื่อมีการปฏิวัติชนชั้นกรรมาชีพ แล้ว ต้องทำลาย bureaucracy แล้วใช้ระบบให้ คนงานมีส่วนร่วม และสามารถ “ควบคุมจาก ข้างล่าง” ได้ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ได้แสดงให้เห็นว่า ในประเทศสังคมนิยม bureaucracy ยิ่งพัฒนาไปมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ กรรมสิทธิ์ในปัจจุบันการผลิตเป็นของสังคม, การ วางแผนเศรษฐกิจจากส่วนกลาง, ความโน้มเอียง ที่จะจัดองค์กรขนาดใหญ่ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และเพื่อพรรคจะควบคุมได้สะดวก และการที่ รัฐบาลแทรกแซงในกิจการต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ประชาชนรวมตัวอยู่ในฐานะที่อ่อนแอ ขณะที่ bureaucracy ได้กลายเป็นตัวแทนของรัฐที่มี อำนาจทุกอย่าง และอยู่ทุกหนทุกแห่ง และชนชั้น ข้าราชการผู้นำกลายเป็นชนชั้นที่มีอำนาจและ อภิสิทธิ์ bureaucracy จึงเป็นปัญหาของสังคม สมัยใหม่โดยทั่วไป.

business cycles - *วัฏจักรธุรกิจ* การผันผวน ขึ้นลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งระบบ ซึ่ง ส่วนใหญ่จะวัดจากระดับการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่ม ผลผลิต นั่นก็คือ ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ จะมี

การใช้แรงงานและทุนน้อยกว่าในช่วงเศรษฐกิจ รุ่งเรือง วัฏจักรที่ขึ้น ๆ ลง ๆ นี้มักจะเกิดขึ้นเป็น ระยะเวลา ๆ (เช่น 3-12 ปี) สาเหตุที่แท้จริงของมัน ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ แต่กล่าวโดยทั่วไป ก็คือ เกิดจากความไม่สมดุลย์ และความพยายามที่จะ ปรับตัวของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม.

buy back agreement ข้อตกลงทางการค้า เศรษฐกิจระหว่างประเทศทุนนิยมตะวันตกกับ ประเทศสังคมนิยม โรงงานประเทศตะวันตกเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี หรือโรงงานทั้งโรงให้กับ ประเทศสังคมนิยม โดยที่มีสัญญาว่าเมื่อทำการ ผลิตแล้ว ประเทศผู้ผลิตจะส่งสินค้าใช้หนี้คืนให้ จำนวนหนึ่ง ซึ่งเท่ากับเป็นการ “ซื้อคืน” สินค้า ที่ผลิตโดยวัตถุ หรือเทคโนโลยีของประเทศ ตะวันตก ประเทศสังคมนิยมชอบข้อตกลงแบบนี้ เพราะไม่มีเงินตราต่างประเทศที่จะซื้อเทคโนโลยี จากตะวันตก ในปี ค.ศ. 1978 มีข้อตกลงแบบนี้ มากกว่า 100 แห่ง ประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลง แบบนี้มากกว่าประเทศอื่น คือ โซเวียต โปแลนด์ และอังกา.

buyers' market - *ตลาดของผู้ซื้อ* สถานการณ์ ในตลาดที่ปริมาณคอบสนอง (supply) ของสินค้า และบริการมีมากกว่า หรือเกินไคเร็วกว่าความ ต้องการ (demand) ของผู้ซื้อในราคาที่เป็นอย่าง ทำให้ผู้ซื้อได้เปรียบ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับสินค้าที่มี ผู้ผลิตมากมาย และเป็นสินค้าที่เก็บไว้ได้นาน เช่นสินค้าเกษตร.